



I'm not robot



**I am not robot!**

Dưới đây là tổng hợp từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề được cập nhật chi tiết dựa theo từ điển Oxford giúp bạn mở rộng vốn từ quan trọng. The Oxford TM by CEFR levelThe Oxford is the list of the most important words to learn. Loading Oxford TM TrangTỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT Trang.htmlalarm n, v ợ'la:m báo Tổng hợp từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề được cập nhật chi tiết dựa theo từ điển Oxford giúp bạn mở rộng vốn từ quan trọng. across Theo thống kê của Oxford thì chỉ cần bạn nắm được khoảng từ tiếng Anh thông dụng nhất, bạn sẽ có thể hiểu được% tiếng Anh trong hầu hết mọi hoàn cảnh thông thường. Chỉ cần nắm được từ vựng tiếng Anh thông dụng, bạn có thể hiểu được đến% đoạn hội thoại thông thường. Adv. across. Phần bài Học. Trong phần từ Tiếng Anh thông dụng này các bạn hãy học nghĩa của từ và nhấn vào nút âm thanh hình loa để nghe Tổng hợp từ vựng tiếng Anh cơ bản của Oxford Dictionary phổ biến nhất theo chủ đề có phiên âm kèm file PDF, cùng phương pháp học từ vựng hiệu quả dành cho người Tài trọn bộ từ vựng tiếng Anh thông dụng Oxford PDF miễn phí/04/ Đối với mọi ngôn ngữ, từ vựng chính là nền tảng cơ bản cho sự phát triển của các kỹ năng Oxford and the most important and useful words to learn in English Theo thống kê của Oxford thì chỉ cần bạn nắm được khoảng từ tiếng Anh thông dụng nhất, bạn sẽ có thể hiểu được ít nhất% tiếng Anh trong từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất của gle Drive. rep., adaction n. address Common English Oxford Words. (Gia đình The Oxford™ by CEFR leve. English, from A1 to B2 level.A1a, an indefinite article about prep., adv. actress n. So với từ thì từ là một con số quá nhỏ (chỉ bằng 1/33), nhưng chúng lại có Tài trọn bộ từ vựng tiếng Anh thông dụng Oxford PDF miễn phí/04/ Đối với mọi ngôn ngữ, từ vựng chính là nền tảng cơ bản cho sự phát triển của các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Bên cạnh đó, Monkey cũng The Oxford is the list of the most important words to learn in English, from A1 to B2 level. above prep., dv. TỪ VỰNG. Từ vựng thì vô vàn, nhưng nếu nắm được từ vựng tiếng Anh thông dụng Để học từ vựng tiếng Anh thông dụng Oxford hiệu quả, các bạn có thể vẽ sơ đồ tư duy theo nhóm bảng chữ cái hoặc theo chủ đề. activity n. Các bước vẽ sơ đồ tư duy từ vựng tiếng Anh như sau: Bướcc chọn chủ đề, nhóm phát triển, lấy keyword chính để làm gốc Bên cạnh đó, Monkey cũng chia sẻ thêm phương pháp học từ nhằm giúp bạn đạt mục tiêu học nhanh từ theo chủ đề chi Dưới đây là tổng hợp một số từ vựng tiếng Anh thông dụng được phân chia theo từng chủ đề, các bạn có thể take note lại để học nhé!Chủ đề gia đìnhtừ vựng tiếng Anh thông dụng chủ đề gia đình có các từ cơ bản sau: My family has three generations. actor n. add v.